

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 กุมภาพันธ์ 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ (... .ศ.พ) .. .ศ.พ2522 (กำหนดให้รถจักรยานยนต์ที่นำมาจดทะเบียน ต้องมีระบบสตาร์ทพร้อมสวิทซ์ที่เมื่อเครื่องกำเนิดพลังงานทำงานโคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ำต้องให้แสงสว่างพร้อมกัน)

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ... .ศ.

เรื่อง การดำเนินงานของกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ขากหอยขมดึกดำบรรพ์ที่เหมืองถ่านหินแม่เมาะ และการของบประมาณงบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพฯ โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูมัยข่า

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร ฉบับที่ศ.พ (..

เรื่อง ทบทุนการปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้จากการดำเนินการซื้อขายน้ำมันดิบในประเทศ

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.... ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม (... .ศ.พ) .. กิจการเทปและวีซีดีโทรทัศน์ ๗ .ศ.2530 รวม 2 ฉบับ

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอใช้สิทธิในพันธบัตรใหม่ พและร่างกฎกระทรวงใบศ.ศ.แทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธบัตรใหม่ พ

เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในการให้มีการเลือกตั้งใหม่

เรื่อง อนุมัติขยายขอบเขตโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่ออนุรักษ์พระราชวังสราญรมย์

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการทำให้บริการของหมายเลขโทรศัพท์ 1900)

เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion) ปี 2546

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทที่ดิน ครั้งที่3)

เรื่อง การเพิ่มเงินบริจาคโดยสมัครใจแก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

เรื่อง การจ้างงานนักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน/

เรื่อง เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding between The Brazilian Authorities, The Canadian Premiers, The Mexican Governors, The Swedish Premiers, The Governors' Ethanol Coalition and The Royal Thai Government

เรื่อง การโอนกิจการบริหารของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ

เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง สรุปผลการประชุมของนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน

เรื่อง การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในโครงการ คอมพิวเตอร์"ICT เพื่อคนไทย"

เรื่อง อนุมัติลงนามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งทางถนน

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ .ศ.2547

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2547

เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ .ศ.2547

เรื่อง สรุปผลรายงานภาวะตลาดค้าไก่และไข่

เรื่อง สรุปสถานการณ์ความแห้งแล้ง และข้อมูลพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบความแห้งแล้งและข้อมูลแหล่งน้ำสำรอง

เรื่อง การแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ

เรื่อง รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการ)1 และมาตรการ 2)

เรื่อง รายงานผลการจัดงานเปิดตัวโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ การขอกำหนดกลุ่ม)ศ.พ (.. ฉบับที่) ภารกิจเพิ่มในกระทรวงอุตสาหกรรม(

เรื่อง การขออนุมัติการซื้อขายหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด และบริษัท (มหาชน) (มหาชน) ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด

เรื่อง การป้องกันการลักลอบโจรกรรมน้ำตาลทรายดิบ

เรื่อง ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ แจ้งรัฐสภาแสดงเจตจำนงว่าจะเจรจา FTA กับไทย

เรื่อง การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 7

เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์

เรื่อง ยุทธศาสตร์และวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2548

เรื่อง แต่งตั้ง

ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสมองไหลกลับ

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ชุดใหม่

รองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ให้ พันตำรวจโท ไพโรจน์ ปัญญาประทีป ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

**กรณาดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 (กำหนดให้รถจักรยานยนต์ที่นำมาจดทะเบียน ต้องมีระบบสตาร์ทพร้อมสวิทซ์ที่เมื่อเครื่องกำเนิดพลังงานทำงาน โคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ำต้องให้แสงสว่างพร้อมกัน)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 (กำหนดให้รถจักรยานยนต์ที่นำมาจดทะเบียน ต้องมีระบบสตาร์ทพร้อมสวิทซ์ที่เมื่อเครื่องกำเนิดพลังงานทำงาน โคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ำต้องให้แสงสว่างพร้อมกัน) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงคมนาคมรายงาน ว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้กำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถจักรยานยนต์ โดยกำหนดให้โคมไฟแสงพุ่งไกลและโคมไฟแสงพุ่งต่ำที่อยู่ด้านหน้ารถจักรยานยนต์ จะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายให้แสงสว่างด้วยเท่านั้น ซึ่งระบบการทำงานของรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันจะมีการสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วจึงเปิดสวิทซ์โคมไฟ แสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ำเพื่อให้แสงสว่าง และโดยที่ปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์มีเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการไม่เปิดไฟส่องสว่างด้านหน้า ทำให้รถที่วิ่งสวนทางมาไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ สมควรกำหนดให้โคมไฟแสงพุ่งไกล หรือโคมไฟแสงพุ่งต่ำของรถจักรยานยนต์ที่นำมาจดทะเบียนต้องให้แสงสว่างในขณะที่เครื่องกำเนิดพลังงานทำงาน จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง ดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดให้โคมไฟแสงพุ่งไกลต้องให้แสงสว่างพร้อมกันกับโคมไฟท้ายในขณะที่เครื่องกำเนิดพลังงานทำงาน และโคมไฟแสงพุ่งต่ำต้องให้แสงสว่างพร้อมกันกับโคมไฟท้ายในขณะที่เครื่องกำเนิดพลังงานทำงาน

กำหนดให้โคมไฟแสงพุ่งไกล หรือโคมไฟแสงพุ่งต่ำต้องให้แสงสว่างในขณะที่เครื่องกำเนิดพลังงานทำงาน

กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป

2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความสวยงามแก่ถนนอุทยานและพุทธมณฑลอันเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา รวมทั้งยังเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดพื้นที่ในตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี ตำบลบางเตย ตำบลบางกระพิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และแขวงศาลาธรรมสพน์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ออกเป็น 4 บริเวณ และในแต่ละบริเวณได้ห้ามก่อสร้างอาคารในบางประเภท

อาคารที่ก่อสร้างภายในบริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 4 ต้องมีระยะห่างระหว่างอาคารไม่น้อยกว่า 4 เมตร และห่างจากเขตที่ดินผู้อื่นไม่น้อยกว่า 2 เมตร และต้องเป็นอาคารที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นหลังคาทรงจั่ว ทรงปั้นหยา หรือทรงสถาปัตยกรรมไทย สีหลังคาให้ใช้สีในกลุ่มสีส้มอิฐ หรือส้มกระเบื้องดินเผา สีแดงอิฐหรือสีน้ำตาล

กฎกระทรวงนี้ไม่ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ใช้อาคารชนิดและประเภท ดังนี้

- 3.1 อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ
- 3.2 อาคารหรือสถานที่ขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
- 3.3 เชื้อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ กำแพง และประตู

กฎกระทรวงนี้ไม่ใช่บังคับกับอาคารที่มีอยู่ก่อนหรือได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างฯ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

3. เรื่อง การดำเนินงานของกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ชากหอยขมดึกดำบรรพ์ที่ เหมืองถ่านหินแม่เมาะ และการของบประมาณงบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการ เสริมสร้างศักยภาพฯ โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับชากหอยดึกดำบรรพ์
ที่เหมืองถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6 (ฝ่ายสังคม) ไปดำเนินการด้วย

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ดังนี้

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการกันพื้นที่พบแหล่งชากหอยดึกดำบรรพ์ จำนวน
43 ไร่ ออกจากแปลงประทานบัตรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตามมาตรา (.กฟผ)9 ตรี แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ .ศ.2510

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศพื้นที่แหล่งพบชากหอยดึก
ดำบรรพ์ ซึ่งได้กันออกตามข้อ 1 เป็นพื้นที่สำรวจ ทดลอง ศึกษาวิจัย ตามมาตรา
6 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ .ศ.2510

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศพื้นที่ ตามข้อ 1 เป็นเขต
อนุรักษ์ชากสัตว์ดึกดำบรรพ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่แหล่งชากหอยดึกดำบรรพ์ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และดำเนินการให้เป็นแหล่งมรดกโลกทาง
ธรณีวิทยา หรืออุทยานธรณีวิทยา)Geopark) ตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกต่อไป

สำหรับรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศประจำปีงบประมาณ 2547 จำนวน 200 ล้านบาท โครงการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น ให้กรมทรัพยากรธรณีตกลงใน
รายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรธรณี) ได้รายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับชากหอยดึกดำบรรพ์ที่เหมืองถ่านหินแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง ดังนี้

1. ผลการสำรวจ กรมทรัพยากรธรณีได้ทำการสำรวจร่วมกับ กฟผ. จำนวน 4 ครั้ง
พบว่า

- 1.1 ชั้นซากหอยมีลักษณะรูปลักษณ์แทรกอยู่ระหว่างชั้นถ่าน K₄ ซึ่งอยู่ด้านล่าง และ K₃ ซึ่งปิดทับอยู่ด้านบนบน คลุมพื้นที่ 43 ไร่
- 1.2 ชั้นหอยมีความหนาสูงสุดประมาณ 12 เมตร ประกอบด้วย ตัวหอยกาบเดี่ยว (gastropod) เพียงชนิดเดียว ไม่มีตะกอนปะปน ตัวหอยมีขนาดต่าง ๆ กัน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Bellamyia sp. มีอายุ 13 ล้านปี จัดอยู่ในวงศ์ Viviparidae มีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษว่า mud snail เป็นหอยน้ำจืด อาศัยอยู่บนพื้นดินโคลน กินอาหาร จำพวกสาหร่าย ตะไคร้ แพลงค์ตอน สัตว์น้ำเล็ก ๆ และจอกแหนในหนองบึง
- 1.3 จากการตรวจสอบกับรายงานการค้นพบแหล่งซากหอยดึกดำบรรพ์ทั่วโลก พบว่า
 - 1) ชั้นหอยที่สะสมตัวตามธรรมชาติที่มีอายุใกล้เคียงกับชั้นหอยที่แม่เกาะ คือ มีอายุ 13 - 11.5 ล้านปี พบที่หมู่บ้าน Nexing ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีความหนาถึง 19 เมตร แต่หอยที่พบมีหลายชนิด และทั้งหมดเป็นหอยน้ำเค็ม
 - 2) ชั้นหอยสะสมตัวตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งพบที่ชายฝั่งตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย บริเวณ Shark Bay ประกอบด้วยหอยกาบคู่ น้ำเค็ม มีอายุ 4,000 ปี ชั้นหอยแห่งนี้ได้รับการยกระดับให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534
 - 3) ชั้นหอยดึกดำบรรพ์น้ำจืดที่เหมือนแม่เกาะของประเทศไทย ซึ่งมีความหนาถึง 12 เมตร จึงเป็นชั้นหอยน้ำจืดที่มีความหนามากที่สุดในโลก และมีความสำคัญถึงระดับมรดกโลก

2. การดำเนินการด้านกฎหมาย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือถึงกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้พิจารณาการดำเนินการกันพื้นที่ที่พบซากดึกดำบรรพ์ จำนวน 43 ไร่ ออกจากเขตประทานบัตรของ กฟผ. แปลงเลขที่ 24349/16341 ตามมาตรา 9 ตรี แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 เพื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้ประกาศเป็นพื้นที่สำรวจ ทดลอง ศึกษาวิจัย ตามมาตรา 6 ตรี แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และได้ดำเนินการร่วมกับ กฟผ. พัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

3. ความก้าวหน้าของการยกย่องพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

กรมทรัพยากรธรณีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการยกย่องพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความ

ถูกต้อง เพื่อมิให้ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่น

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรธรณี) ได้จัดทำรายละเอียดโครงการพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูภักข์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเสนอขออนุมัติงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2547 จำนวน 200 ล้านบาท ดังนี้

ปัจจุบันอาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูภักข์ ยังไม่มีการตกแต่งอาคารให้สามารถใช้งานได้ กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จึงหาทางพัฒนาอาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูภักข์ เพื่อให้อาคารพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมรองรับงานศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ และสามารถนำข้อมูลจากการวิจัยมาจัดแสดงหรือบริการความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งให้อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมเปิดบริการแก่ประชาชนได้ โดยมีเป้าหมายให้ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูภักข์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสถานที่เตรียมตัวอย่าง ศึกษาวิจัยอนุรักษ์ เก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง เผยแพร่ข้อมูล จัดแสดงนิทรรศการและให้บริการด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

การจัดตั้งโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาวิจัยไดโนเสาร์ภูภักข์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 2 การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และข้อ 3 การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนอย่างเป็นธรรม

ในการพัฒนาอาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูภักข์ มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

- 3.1 ปรับปรุงสถาปัตยกรรมอาคารทั่วไป วงเงิน 35 ล้านบาท
 - 3.2 จัดทำระบบ คือ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศ งานระบบเสียง และงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด วงเงิน 65 ล้านบาท
 - 3.3 จัดตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ส่วนห้องปฏิบัติการและงานวิจัย ส่วนสาธารณะและบริการ และส่วนห้องประชุมและสัมมนา วงเงิน 90 ล้านบาท
 - 3.4 จัดทำภูมิทัศน์ วงเงิน 10 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณแล้ว
-

4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมายฯ) เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย ข้อสังเกตของสำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เป็นการแก้ไขกฎหมายศุลกากรให้สามารถปฏิบัติกิจการทางศุลกากรอย่างอ่อนตัว ยืดหยุ่นได้ และสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ โดยกำหนดให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดระเบียบวิธีการศุลกากรปรับปรุงการลงโทษให้เหมาะสมกับค่าเงินปัจจุบัน และเพิ่มเติมให้มีการหักจ่ายเงินสินบนรางวัลได้ รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติส่วนอื่นให้สอดคล้องกัน เพื่อให้การดำเนินงานของศุลกากรรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

เพิ่มเติมให้อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจกำหนดระเบียบวิธีการศุลกากรเพื่อใช้กับบุคคล หรือของ หรือยวดยาน หรือเรือประเภทใดก็ได้

แก้ไขเพิ่มเติมให้การยื่นรายงานเรือเข้าเป็นไปตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแบบที่อธิบดีกำหนด จากเดิมที่ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด รวมทั้งปรับปรุงโทษกรณีกระทำผิดจากปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเป็น ไม่เกินหนึ่งแสนบาท

แก้ไขเพิ่มเติมให้นายเรือยื่นบัญชีสินค้าขาออกสำหรับเรือ ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแบบที่อธิบดีกำหนด จากเดิมที่กำหนดให้ยื่นภายในหกวันนับแต่วันที่ได้ออกใบปล่อยเรือขาออก และต้องมีใบรับรองสินค้าตามแบบที่กำหนด

แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ควบคุมอากาศยานต้องยื่นรายงานอากาศยานเข้าอันถูกต้องตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแบบที่อธิบดีกำหนด จากเดิมที่กำหนดให้ยื่นตามแบบที่อธิบดีกำหนด ภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งปรับปรุงโทษกรณีกระทำผิด จากเดิมที่ให้ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เป็น ไม่เกินหนึ่งแสนบาท

แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการยื่นใบขนสินค้าขาออก โดยสำแดงการขอคืนภาษีไว้ด้วย หากตรวจพบว่า ของไม่ตรงตามสำแดงหรือของขาดหรือไม่มีของที่สำแดงในการส่งออก ให้ถือเป็นความผิดโดยไม่ต้องคำนึงถึงเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ จากเดิมที่ต้องปรากฏว่าเป็นการกระทำทุจริต และปรับปรุงอัตราโทษ จากเดิมให้มีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือสามเท่าของจำนวนค่าภาษีที่ขอคืน หรือจำคุก

ไม่เกินหกเดือน เป็น ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือสามเท่าของจำนวนค่าภาษีที่ขอคืนรวมค่าอากรขาออก หรือจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่ผู้ยื่นใบขนสินค้ามิได้เป็นผู้สำแดงค่าขอคืนค่าอากร รวมทั้งกำหนดให้รับของอันเป็นความผิด และให้มีการหักจ่ายเงินสินบนรางวัลร้อยละ 55 จากเงินค่าขายของกลาง

แก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง การขอคืนอากรขาเข้า สำหรับของที่ส่งกลับออกไปยังเมืองต่างประเทศ หรือส่งกลับออกไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศ จากเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชบัญญัติเป็น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เวลาและวิธีการที่อธิบดีกำหนด

แก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง การขอคืนอากรขาเข้า กรณีที่ผู้นำเข้าส่งออกเอง หรือคืนอากรให้กับผู้ส่งออกในกรณีที่มีการขายต่อให้กับผู้ส่งออก หรือมีการผลิตภายในประเทศหลาย ๆ ทอด จากเดิมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชบัญญัติ เป็น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เวลา และวิธีการที่อธิบดีกำหนด ยกเว้นของที่กฎกระทรวงระบุห้ามคืนอากร

แก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง การค้าประกันของกระทรวงการคลังหรือธนาคารแทนการชำระอากรขาเข้า สำหรับของที่นำเข้าที่จะใช้เฉพาะในการผลิต หรือผสม หรือประกอบหรือบรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด ด้วยของที่นำเข้ามาขึ้นเพื่อส่งออกไปยังเมืองต่างประเทศ หรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขมาตรา 19 ทวิ ซึ่งให้อธิบดีอนุญาตให้ รับการค้าประกันแทนการชำระอากรขาเข้าได้

แก้ไขเพิ่มเติม กรณีของนำเข้าตามมาตรา 19 ทวิ เพื่อให้ชัดเจนว่าอย่างไรจึงถือว่าของนั้นได้ส่งออกตามมาตรา 19 จัตวา

5. เรื่อง บททวนการปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้จากการดำเนินการซื้อขายน้ำมันดิบในประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บันทึกบัญชีซื้อและขายน้ำมันดิบจากแหล่งในประเทศที่รัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการแทนโดยมิต้องจัดตั้งบัญชีพิเศษแยกต่างหากจากการดำเนินงานตามปกติของ ปตท. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ปตท. มีสถานะเป็นบริษัทเป็นต้นไป

กระทรวงพลังงานรายงานว่

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2531 กระทรวงการคลังได้รวมหารือกับ ปตท . ตกลงให้ ปตท . นำส่งรายได้ อันเกิดจากการซื้อขายน้ำมันดิบจากผู้รับสัมปทานเข้าคลังเป็นรายได้ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ แล้วให้นำส่งคลังปีละครั้ง . ของรัฐ โดยให้ ปตท พร้อมการนำส่งรายได้จากผลการดำเนินงานประจำปี โดยแยกเป็นรายการ ต่างหาก ซึ่ง ปตท ได้นำส่งรายได้ให้กระทรวงการคลังมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี . 2530 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2544

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 เห็นชอบให้ ปตทแปลงสภาพเป็น . บริษัท และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 จึง เข้าสู่ระบบการเสียภาษีเงินได้ภายใต้ประมวลรัษฎากรเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ

ปตทได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขออนุมัติบันทึกบัญชีซื้อและขายน้ำมันดิบใน . ประเทศ ซึ่งปัจจุบันซื้อจากแหล่งสิริกิติ์เพียงแหล่งเดียว โดยขอปฏิบัติ เช่นเดียวกับการบันทึกบัญชีซื้อและขายน้ำมันดิบจากแหล่งอื่น ๆ มิต้องแยก เป็นรายการต่างหากจากการดำเนินงานปกติของ ปตทซึ่งกระทรวงการคลัง . พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลประโยชน์จากการซื้อขายน้ำมันดิบที่เดิมกระทรวงการคลัง นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งจำนวนนั้น หากคณะรัฐมนตรีมีมติ . ได้กำหนดให้ ปตท ไม่ต้องจ . ให้ ปตท ัดตั้งบัญชีพิเศษแยกต่างหาก ผลประโยชน์จากการซื้อขาย น้ำมันดิบจากแหล่งสิริกิติ์ก็จะถือเป็นรายได้ของ ปตทโดยตรง และรัฐจะได้ . ประโยชน์ทางอ้อมในรูปของภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผลตามสัดส่วนการ ถือหุ้นจากผลกำไร

6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สวิตซ์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และ ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน พ.ศ เป็นการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าเพื่อ คัดกรองความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชน ซึ่งมี สาระสำคัญกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 824 - 2531 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1459 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้า ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2531

7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวีสดูโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 รวม 2 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวีสดูโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 (ปรับปรุงแบบคำขออนุญาตประกอบกิจการให้เข้า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายซึ่งเทปหรือวีสดูโทรทัศน์) และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวีสดูโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 (กรณีเทปหรือวีสดูโทรทัศน์ที่บุคคลอื่นจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา) ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวีสดูโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 (ปรับปรุงแบบคำขออนุญาตประกอบกิจการให้เข้า แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายซึ่งเทปหรือวีสดูโทรทัศน์) เป็นการเพิ่มผู้มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองความประพฤติของผู้ประสงค์ขออนุญาตประกอบกิจการให้เข้าเทปหรือวีสดูโทรทัศน์ฯ จากเดิมที่ให้เฉพาะข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 หรือเทียบเท่า เป็นให้พนักงานหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และสมาคมการค้าเกี่ยวกับเทปหรือวีสดูโทรทัศน์มีสิทธิรับรองความประพฤติได้ด้วยเพื่อลดภาระของผู้อนุญาตและแก้ไข แบบ ทท.1 ของกฎกระทรวงให้สอดคล้องกัน ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ปรับปรุงแบบคำขออนุญาตประกอบกิจการให้เข้าฯ .แบบ ทท)1) ในข้อ 1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ .ศ.2531)ฯ ให้เหมาะสมกับการแก้ไขผู้รับรองความประพฤติ

กำหนดให้ข้าราชการ พนักงานของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับ 4 หรือเทียบเท่า หรือสมาคมการค้าเกี่ยวกับเทปหรือวีสดูโทรทัศน์เป็นผู้ออกหนังสือรับรองความประพฤติ

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวีสดูโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 (กรณีเทปหรือวีสดูโทรทัศน์ที่บุคคลอื่นจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา) เป็นการกำหนดให้เทปหรือวีสดูโทรทัศน์ที่บุคคลอื่นจัดทำและสถานศึกษารับรองให้ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้เทปหรือวีสดูโทรทัศน์ที่บุคคลอื่นได้จัดทำขึ้นและสถานศึกษารับรองว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการวิจัยทางวิชาการ ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวีสดูโทรทัศน์ พ.ศ. 2530

8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอใช้สิทธิในพันธบัตรใหม่ พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธบัตรใหม่ พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขอใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงการขอใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ... มีสาระสำคัญคือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ การกำหนดค่าตอบแทน และระยะเวลาการใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่

ร่างกฎกระทรวงใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ... มีสาระสำคัญคือ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

9. เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในการให้มีการเลือกตั้งใหม่

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาในปัญหาข้อกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในการให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดให้ผู้กระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายต้องชดใช้ค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในกรณีตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มีปัญหาข้อกฎหมายเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ไม่ชัดเจนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเห็นแตกต่างกันจึงหารือในประเด็น ดังนี้

กรณีการเรียกร้องค่าเสียหาย หากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องรับผิดชอบในการเลือกตั้งใหม่ครั้งเดียวกันหลายคน คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอย่างลูกหนี้ร่วมกันได้หรือไม่อย่างไร

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้ง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และเมื่อมีการชดใช้ค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดแล้วให้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งใหม่นั้น

ตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แต่เนื่องจากมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องในทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งกรณีนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฟ้องคดีในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้หรือไม่อย่างไร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้วมีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้

ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ซึ่งต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายในการให้มีการเลือกตั้งใหม่ กรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งต้องรับผิดชอบในการเลือกตั้งใหม่ครั้งเดียวหลายคน มาตรา 99 ดังกล่าว มิได้กำหนดให้ต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จึงไม่อาจกำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายอย่างลูกหนี้ร่วมได้ และเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะพิจารณากำหนดให้บุคคลดังกล่าวแต่ละคนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายตามจำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงแต่ละรายไป

คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนและมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องในทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง ในกรณีที่มีผู้ใดกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้เสียหายและอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 อย่างไรก็ตาม ในการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแทนดังกล่าวก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

10. เรื่อง อนุมัติขยายขอบเขตโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่ออนุรักษ์พระราชวังสราญรมย์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ให้ขยายขอบเขตโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่ออนุรักษ์พระราชวังสราญรมย์ให้ครอบคลุมการซ่อมแซมอาคารพระราชวังสราญรมย์หลังเดิม รวมทั้งการสร้างพื้นที่จอดรถยนต์และระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของกระทรวงการต่างประเทศในวงเงินรวมประมาณ 330 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2547 - 2549) โดยให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับสำนักงบประมาณในรายละเอียดต่อไป

กระทรวงการต่างประเทศรายงาน ว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในลักษณะก่อหนี้ผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 ถึง 2547 รวมทั้งสิ้น 160 ล้านบาท โดยกรมศิลปากรได้ให้ความเห็นชอบและลงนามในแบบการปรับปรุงซ่อมแซมอนุรักษ์พระราชวังสราญรมย์ และรีอถอนอาคาร 4 ชั้นด้านทิศตะวันออก (สร้างขึ้นในช่วงปี 2511 - 2514) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ออกแบบอาคาร 2 ชั้น ที่จะสร้างขึ้นใหม่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมเพื่อทดแทนอาคาร 4 ชั้น ที่ได้รีอถอนไปแล้วด้วยเช่นกัน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกำหนดจะเปิดประมูลงานก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2547 หลังจากขุดตรวจทางโบราณคดีและสถาปัตยกรรมตามข้อเสนอของกรมศิลปากรแล้วเสร็จในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2547

กรมศิลปากรมีความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมอนุรักษ์พระราชวังสราญรมย์ว่า อาคารมีสภาพทรุดโทรมมากกว่าที่คาดจำเป็นต้องซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้และสอดคล้องกับอาคารหลังใหม่ เห็นควรที่จะขยายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอนุรักษ์พระราชวังสราญรมย์ให้ครอบคลุมการซ่อมแซมอาคารพระราชวังสราญรมย์หลังเดิมด้วย รวมทั้งการสร้างพื้นที่จอดรถยนต์และระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในราชการของกระทรวงการต่างประเทศได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศจึงจำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารพระราชวังสราญรมย์หลังเดิมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าว เพิ่มเติมอีกจำนวน 170 ล้านบาท

11. เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการให้บริการของหมายเลขโทรศัพท์ 1900

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินการให้บริการของหมายเลขโทรศัพท์ 1900 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ให้กระทรวงฯ ไปพิจารณาความเหมาะสมของการให้บริการในรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ 1900 หากยังคงต้องมีอยู่ด้วยเหตุผลทางธุรกิจก็ควรพิจารณาปรับแนวทางการให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ให้บริการ เพื่อให้ค่าบริการถูกลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และหามาตรการป้องกันที่จะไม่ให้บริการดังกล่าวนำไปสู่การชักชวนให้เด็กและเยาวชนฝึกฝนในการเล่นพนัน เพื่อจะทำให้เกิดเป็นปัญหาสังคมต่อไปด้วย นั้น

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอเรียนว่าได้มอบหมายให้ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไปดำเนินการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปว่า

บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เรียกประชุมผู้ประกอบการทั้ง 9 ราย ประกอบด้วย บริษัท อินโฟเทล คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยออดิโอเท็กซ์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท สามารถ อินโฟ มีเดีย จำกัด บริษัท ไทยเทเลเวย์ซ์ จำกัด บริษัท ควอลิตี้ ดิจิตอล ไลน์ส จำกัด บริษัท ไชเบอร์คอลล จำกัด บริษัท 108 1900 ออดิโอเท็กซ์ จำกัด บริษัท เอ็มแรรีป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด และแจ้งให้ผู้ประกอบการปรับปรุงบริการทั้งด้านเนื้อหาสาระและอัตราค่าบริการ ซึ่งผู้ประกอบการได้สนองตอบนโยบาย โดยได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบริการ ดังนี้

เนื้อหาสาระ

ผู้ประกอบการได้ยกเลิกบริการที่ขาดสาระหรือมีลักษณะเป็นการพนัน เช่น ทายผลฟุตบอล ทายผลมวยแต่ทั้งนี้ยังคงให้บริการข้อมูลทางด้านกีฬาสำหรับผู้ที่สนใจ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬา

ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงบริการบางประเภทให้เหมาะสม เช่น บริการประเภทเพศศึกษาโดยได้ตัดส่วนที่ผู้ใช้บริการฝากเสียงเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องเพศให้ผู้สนใจฟังเข้าไปใช้บริการ แต่ทั้งนี้ยังคงสาระความรู้เรื่องเพศและการให้คำปรึกษาทางเพศโดยแพทย์ผู้รู้ ซึ่งเป็นรูปแบบเชิงวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งของผู้ที่มีปัญหาแต่ไม่กล้าไปพบแพทย์

อัตราค่าบริการ

ผู้ประกอบการได้ปรับลดอัตราค่าบริการ ดังนี้

ประเภทบริการ	อัตราเดิม	อัตราใหม่
เพื่อเด็กและเยาวชน	9 บาท นาที หรือ/9 บาทครั้ง/	ไม่เกิน 6 บาท นาที หรือ/6 บาท/ครั้ง
เพื่อการศึกษา	9 บาท นาที หรือ/9 บาทครั้ง/	ไม่เกิน 6 บาท นาที หรือ/6 บาท/ครั้ง
เกม	9 บาท นาที หรือ/9 บาทครั้ง/	ไม่เกิน 6 บาท นาที หรือ/6 บาท/ครั้ง
แสดงความคิดเห็น	9 บาทครั้ง/	ไม่เกิน 6 บาทครั้ง/

ทั้งนี้ ยังคงอัตราค่าบริการประเภทเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และบริการสาธารณะ โดยทั่วไปที่ 3 บาท/ครั้ง หรือ 3 บาท/นาที

เนื่องจากค่าใช้จ่ายของข้อมูลบริการแต่ละประเภทมีต้นทุนที่แตกต่างกันคือ ข้อมูลบางประเภทสามารถหาได้จากหนังสือทั่วไป เช่น เรื่องสุขภาพอนามัย โรคภัยไข้เจ็บ ความรู้เรื่องอาหารและยา ทำให้มีต้นทุนต่ำสามารถให้บริการในอัตราขั้นต่ำ 3 บาท/ครั้ง หรือ 3 บาท/นาที ได้ แต่ในขณะเดียวกันข้อมูลบางประเภทมีค่าลิขสิทธิ์ เช่น ลิขสิทธิ์เพลง ทั้งมีค่าดำเนินการต่าง ๆ ตลอดจนส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ประกอบการต้องแบ่งรายได้ให้เจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยอัตราขั้นต่ำ 3 บาท/นาที ดังนั้น หากปรับลดอัตราค่าบริการลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ย่อมมีผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินกิจการได้ต่อไป

12. เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion) ปี 2546

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

ตามที่มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายปรีชา มาลีनนท์) เป็นประธานอำนวยการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จากทุกจังหวัด ทุกภาค เพื่อหาสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพสำหรับจัดแสดงและจำหน่ายในตลาดสากลตามแนวคิด Local Links Global Reaches

คณะอำนวยการคัดสรรฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ OTO Product Champion ปี 2546 และการทำงานต่อเนื่อง ดังนี้

1. รอบและแนวทางการคัดสรร ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการคัดสรรโดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต (Supply Side) ควบคู่ไปกับความต้องการของตลาด (Demand Side) โดยคำนึงถึงความสามารถส่งออกได้(Exportable) และมีความแกร่งของตัวสินค้า (Brand Equity) ผลิตได้อย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistant) ความมีมาตรฐาน (Standardization) โดยมีคุณภาพ (Quality) และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (Satisfaction) มีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story of Product)

ทั้งนี้ ได้แบ่งสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการคัดสรรออกเป็น 6 ประเภท คือ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้า/เครื่องแต่งกาย ประเภทเครื่องใช้/เครื่องประดับ ตกแต่ง ประเภทศิลปประเพณี/ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร/ยา

2. ผลการคัดสรร การคัดสรรได้เริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2546 ตั้งแต่ระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ จังหวัด ภาค และกรุงเทพมหานคร และสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2546 ซึ่งปรากฏผลโดยสรุป ดังนี้

มีผู้สมัครส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรในระดับอำเภอ กิ่งอำเภอ จำนวน/16,808 ผลิตภัณฑ์

อำเภอ กิ่งอำเภอ คัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำแนกเป็นระดับ/1-5 ดาว จำนวน 15,507 ผลิตภัณฑ์

จังหวัดคัดสรรเป็นระดับ 3-5 ดาวของจังหวัด จำนวน 8,640 ผลิตภัณฑ์

ภาคทั้ง 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร คัดสรรเป็นระดับ 3-5 ดาว จำนวน 6,932 ผลิตภัณฑ์

3. การขยายผลของโครงการคัดสรร ผลของการคัดสรร ซึ่งทำให้ได้สินค้า OTOP ที่ค่อนข้างมีศักยภาพ ระดับ 3-5 ดาว จำนวน 6,932 ผลิตภัณฑ์ ได้นำไปสู่การขยายผลในเรื่องต่าง ๆ คือ

- 1) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับ 3-5 ดาว ของภาคต่าง ๆ ทั้ง 4 ภาค ในระหว่างเดือน กรกฎาคม 2546
- 2) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ระดับ 3-5 ดาว นำไปจัดแสดงและจำหน่ายในกิจกรรม APEC ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ในระหว่างเดือน สิงหาคม ตุลาคม -2546
- 3) การจัดงานมหกรรมสุดยอด OTOP ไทย โดยนำสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว มาแสดงและจำหน่าย ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในระหว่างเดือน สิงหาคม กันยายน -2546
- 4) การจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP CITY) โดยนำสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว ของ 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร มาแสดงและจำหน่าย ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2546
- 5) นอกจากนั้น จังหวัดต่าง ๆ และกรุงเทพมหานคร ได้สนับสนุนให้มีการนำสินค้า OTOP ที่ผ่านการคัดสรรไปแสดงและจำหน่ายในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- 6) การจัดทำฐานข้อมูล (Profile) ของสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการคัดสรร ตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ และคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิต คณะอนุกรรมการส่งเสริมการตลาด
คณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคณะอนุกรรมการ
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับภูมิภาค รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ทุก
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาสินค้า OTOP ในจังหวัดของตนเองด้วย อนึ่ง ฐานข้อมูลสินค้า OTOP
ระดับ 3-5 ดาว ถูกนำไปบันทึกไว้ในเว็บไซต์ ไทยตำบล ดอทคอม เพื่อการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่งด้วย

- 7) การเชื่อมโยงเครือข่าย (Cluster) ของผู้ผลิตสินค้า OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ผลิตสินค้าประเภท
เดียวกัน การเพิ่มกำลังการผลิตโดยการร่วมมือซึ่งกันและกัน รวมทั้งจะทำให้การ
วางแผนสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ของ
โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตรงกับปัญหาและความต้องการของกลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้า OTOP แต่ละประเภทมากขึ้น

4. การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2547

คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ ได้กำหนดแผนงานและ
งบประมาณ ที่จะดำเนินการตามโครงการ OTOP Product Champion ในปี 2547 ไว้
แล้ว โดยได้มีการประเมินผลการคัดสรรในปี 2546 พร้อมปัญหาและข้อเสนอแนะด้าน
ต่าง ๆ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการของพัฒนาการจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้นำไป
กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานในปี 2547 ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเชื่อว่าหาก
ดำเนินการโครงการ OTOP Product Champion อย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ที่มีคุณภาพ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศในระยะยาว

13. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์ เป็นทุนประเภทที่ดิน (ครั้งที่ 3)

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการแปลง
สินทรัพย์เป็นทุนประเภทที่ดิน (ครั้งที่ 3) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดระบบรายงานความก้าวหน้า ณ วันที่ 23 มกราคม
2547 ดังนี้

พื้นที่นำร่องเขตปฏิรูปที่ดิน 8 จังหวัด ได้แก่ แพร่ สุโขทัย ราชบุรี ระยอง สกลนคร
มหาสารคาม ชุมพร และนครศรีธรรมราช ได้ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว
5,751 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.56 ของเป้าหมาย)12,599 รายมีเกษตรกร (

ไปแล้ว .ส.ก.บางส่วนได้รับอนุมัติเงินกู้จาก ธ100 รายวงเงินสินเชื่อ 8.7 ล้านบาท ในพื้นที่นาร่องนิคมสหกรณ์โกบรินทร์บุรี จปราจีนบุรี ได้ขึ้นทะเบียนเข้าร่วม. โครงการ แล้ว461 ราย คิดเป็นร้อยละ 92 ของเป้าหมาย)500 รายและพื้นที่นำร่องนิคมสร้างตนเอง3 แห่ง ได้แก่ นิคมสร้างตนเอง ระยะเวลาของ นิคมสร้างตนเอง. สระบุรี และนิคมสร้างตนเองล.พระพุทธบาท จ่าตะคอง จนครราชสีมา ได้ขึ้นทะเบียนแล้วรวม748 ราย

พื้นที่ดำเนินการปี 2547 ในเขตปฏิรูปที่ดิน 69 จังหวัด พื้นที่ 10 ล้านไร่ ได้ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 260,210 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.49 ของเป้าหมาย)627,224 รายสำหรับพื้นที่นิคมสหกรณ์ได้ขึ้นทะเบียนเข้าร่วม (วมโครงการแล้ว 7,013 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 ของเป้าหมาย)20,000 ราย(

การอบรมและพัฒนาอาชีพ ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้เกษตรกร ซึ่งมีเนื้อหาหลัก 3 ประเด็น คือ 1) การเขียนโครงการ 2) การจัดทำบัญชีฟาร์ม 3) เทคโนโลยีการผลิต

ผลการอบรมและพัฒนาอาชีพ พื้นที่นาร่องเขตปฏิรูปที่ดิน 8 จังหวัด มีเกษตรกรได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพแล้ว 556 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.41 ของเป้าหมาย)12,599 ราย พื้นที่ดำเนินการปี (2547 ในเขตปฏิรูปที่ดิน 69 จังหวัด มีเกษตรกรได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพแล้ว 1,115 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของเป้าหมาย)627,224 ราย(

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน มีเกษตรกรบางส่วนคิดว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียน เพราะไม่คิดจะขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงเกินไป เกรงว่าจะไม่มีรายได้มาชำระหนี้คืน

14. เรื่อง การเพิ่มเงินบริจาคโดยสมัครใจแก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้เพิ่มเงินบริจาคโดยสมัครใจแก่ UNHCR จากปีละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนใน ปีงบประมาณ 2548 เป็นต้นไป สำหรับเงินเพิ่มโดยสมัครใจในปีงบประมาณ 2547 นั้น จะเจียดจ่ายจากงบอุดหนุนของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทการสนับสนุนกิจกรรมด้านมนุษยธรรมของประเทศไทยที่มีต่อประชาคมโลกยิ่งขึ้น

15. เรื่อง การจ้างงานนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้

ให้หน่วยราชการพิจารณาจัดทำโครงการซึ่งสามารถจ้างนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ/ 15 ปีขึ้นไปทำงานในลักษณะงานที่นักเรียนนักศึกษา สามารถทำได้/ เหมาะสม เช่น การบูรณะซ่อมแซมอาคารสถานที่ของเรียน วิทยาลัย การปลูก ต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ จัดกิจกรรมดนตรี และการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างนิสัยให้รัก ธรรมชาติ สร้างความแข็งแกร่งทางร่างกาย จิตใจ และปัญญา ไม่หันไปหาทาง อบายมุข

ให้กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาจัดทำโครงการเพื่อจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงาน/ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยใช้งบประมาณปกติที่มีอยู่

สำหรับค่าจ้างให้เรียกว่าตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายชั่วโมง

ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประมาณ ร่วมกันพิจารณา ระเบียบการจ้างของส่วนราชการให้มีหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม เบิกจ่ายได้เป็นรายชั่วโมง หรือ Part-time กรณีส่วนราชการจ้างนักเรียน/ นักศึกษาเข้าทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การ บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาจัดทำโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา/ อีกรูปแบบหนึ่ง

ให้กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้หน่วยงานในจังหวัดร่วมกันจัด นัดพบแรงงาน ณ สถานศึกษาในจังหวัด

ให้ทำการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อเชิญชวนหน่วยงาน สถานประกอบการ และ นายจ้าง ให้จ้างนักเรียนนักศึกษา ที่ประสงค์จะทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือ Part-time

ในการดำเนินการตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงแรงงานร่วมกับ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้าง เป็นรายชั่วโมง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจ้างนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในวัยที่จะทำงาน ได้มาทำงานที่เหมาะสม โดยใช้มาตรการทางภาษีเป็นแรงจูงใจ

16. เรื่อง เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding between The Brazilian Authorities, The Canadian Premiers, The Mexican Governors, The Swedish Premiers, The Governors' Ethanol Coalition and The Royal Thai Government

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นผู้ลงนาม บันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding between The Brazilian Authorities, The Canadian Premiers, The Mexican Governors, The Swedish Premiers, The Governors' Ethanol Coalition and The Royal Thai Government ในฐานะของตัวแทนประเทศไทยในเอกสารทุกฉบับ โดยได้รับอำนาจเต็มจากกระทรวง การต่างประเทศ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ในระหว่างการประชุม กลุ่ม (Governor's Ethanol Coalition (GEC) ประจำปี ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันที่ จันทรที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547

ทั้งนี้ การร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลการวิจัยพัฒนาด้านการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง ตลอดจน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านงานวิจัยและพัฒนาระบบการ คมนาคมด้วยยานยนต์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผลิตภัณฑ์เกษตรประเภทอ้อย มันสำปะหลัง ข้าว และข้าวโพด ของประเทศไทย ในอนาคต

17. เรื่อง การโอนกิจการบริหารของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาการโอนกิจการบริหารและ อำนาจหน้าที่ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ มาเป็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรมรายงาน ว่า คณะกรรมการ พิจารณาการโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดี เสร็จแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาเป็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งแต่งตั้งขึ้น ตามมาตรา 111 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วน ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม และได้มีมติร่วมกัน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

เรื่องทรัพย์สิน ให้โอนสิทธิในที่ดินและอาคารของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดี เสร็จแล้ว รวม 2 หลัง ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ไปเป็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่องงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ขณะที่ยังมิได้ตัดโอนอัตรากำลังจาก กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ มาเป็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ เบิกจ่ายงบบุคลากรของอัตรากำลังดังกล่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ หากเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ปรากฏว่างบบุคลากรของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติไม่เพียงพอ ก็ให้พิจารณาของงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป ส่วนงบ ดำเนินงานในช่วงระหว่างก่อนโอนถ่ายภารกิจหากสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้อง

ไว้เพื่อปฏิบัติงาน ก็ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาขออนุมัติเบิกจ่าย
งบประมาณแทนในวงเงินตามที่จ่ายจริงต่อไป

เรื่องอัตรากำลัง เมื่อกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจถูกยุบแล้วโดยผล
ของกฎหมาย บุคลากรในส่วนของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
เดิมที่ประสงค์จะขอโอนไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษก็สามารถที่จะแสงความจำนง
ได้ตลอดเวลา แต่ทั้งนี้ผู้สมัครใจโอนดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการคัดสรรบุคลากร
ตามระเบียบ และขั้นตอนของกรมสอบสวนคดีพิเศษและกระทรวงยุติธรรม
ตามปกติเช่นเดียวกันกับข้าราชการอื่น ๆ และในการนี้ทางสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติก็ไม่ขัดข้องที่จะให้บุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอนมารับ
ราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่อย่างใด

เรื่องสำนวนการสอบสวน พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในสำนวนการสอบสวนของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังต้องดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีต่อไปตามนัยแห่ง
บทเฉพาะกาล มาตรา 44 ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
เว้นแต่กรณีใดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21(1) และคดีที่คณะกรรมการคดีพิเศษ
ลงมติให้เป็นคดีพิเศษตาม มาตรา 21(2) จึงส่งเรื่องมาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

18. เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณปีงบประมาณ 2547 จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น จำนวน 704,163,680 บาท(เจ็ดร้อยสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่น
สามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอ เพื่อดำเนินโครงการ 75 โครงการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงเร่งด่วนเฉพาะหน้า และยุติความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของเรื่องและแผนงาน
โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกับสำนักงานงบประมาณและสำนักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณากลับกรองแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เร่งด่วนเฉพาะหน้า ที่เสนอขอผ่านสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจำนวน 72
โครงการและแผนงานโครงการที่คณะกรรมการนโยบายเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กปต.) กระทรวงมหาดไทยรวบรวมจากส่วนราชการต่าง ๆ และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 จำนวนทั้งสิ้น
25 โครงการ โดยใช้เกณฑ์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในมิติความมั่นคงและความพร้อมของโครงการ เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเป็น
การเร่งด่วน จำนวนทั้งสิ้น 75 โครงการวงเงินงบประมาณ 704,163,680 บาท แยกออก
ได้ ดังนี้

แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนที่เสนอขอผ่าน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ มีจำนวน 60 โครงการ วงเงินงบประมาณ 513,776,729 บาท แยกเป็นโครงการที่เสนอโดยกองบัญชาการทหารสูงสุด 18 โครงการ วงเงินงบประมาณ 195,262,980 บาท กองทัพบก จำนวน 36 โครงการ วงเงินงบประมาณ 303,513,749 บาท และ กอ จำนวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท

แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ที่เสนอขอโดย คณะกรรมการนโยบายเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (.กปต) กระทรวงมหาดไทย มีจำนวน 15 โครงการ วงเงินงบประมาณ 190,386,951 บาท แยกเป็น แผนงาน โครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 116,103,301 บาท และหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 13 โครงการ วงเงินงบประมาณ 74,283,650 บาท สำหรับโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับ) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่าง เป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดปัตตานีในเดือนมีนาคม 2547)

19. เรื่อง สรุปผลการประชุมของนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน

คณะรัฐมนตรีรับทราบมติการประชุมของนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเรื่องการจัดการ FTA เชิงรุก และแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)เสนอ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่า จากการประชุมของนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 ที่ประชุมได้เห็นชอบ และมีมติในเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้

การจัดการ FTA เชิงรุก

- 1) ให้ใช้ Roadmap FTA ที่กระทรวงพาณิชย์กำลังจัดทำอยู่ เป็นแนวทางการดำเนินการทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
- 2) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ประธาน (กรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับผิดชอบในการจัดให้มี ทีมงานร่วมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อรับผิดชอบในการเจรจา สินค้า และประเทศคู่เจรจา โดยให้ความสำคัญกับ/เป็นรายอุตสาหกรรม)การศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์การเจรจา Pre - FTA) และการ ติดตามผล)Post - FTA) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย

- 1) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ปรับโครงสร้างหนี้ NPL ในอุตสาหกรรมเหล็กให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยหาแนวทางโอนหนี้ NPL จากสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนมายังบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยและดำเนินการทั้งระบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ (.บสท) ปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กให้เหมาะสมกับโครงการสร้างเศรษฐกิจไทยต่อไป
- 2) มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาทางเลือกจากผลการศึกษาโครงการฯ ให้เหมาะสมเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กต่อไป

20. เรื่อง การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในโครงการ "คอมพิวเตอร์ ICT เพื่อคนไทย"

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในโครงการ "คอมพิวเตอร์ ICT เพื่อคนไทย" จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีกรณีพิเศษ ตามบัญชี 26 (2) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการประสานกับสำนักงบประมาณในรายละเอียดต่อไป

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดโครงการ "คอมพิวเตอร์ ICT เพื่อคนไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพดีและราคาถูกไว้ใช้งาน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบสนองจากผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้เสนอรายละเอียดคอมพิวเตอร์ของโครงการไปยังกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 7,000 เครื่อง ในราคา 84,543,800 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความสนใจและตอบรับการจัดซื้อดังกล่าว

21. เรื่อง อนุมัติลงนามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งทางถนน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งทางถนน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย

22. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกล.) เสนอ ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาปรับลด ปรับเพิ่ม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ซึ่งร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทบทวนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย
 - 1) การปรับปรุงยอดเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้แต่ละจังหวัด ให้คำนึงถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามแผนงานโครงการอื่นๆ ที่แต่ละจังหวัดได้รับการจัดสรรไป/แล้วตามแผนงานอื่นๆ อีก13 แผนงานโครงการด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้งบประมาณ/กระจายไปยังจังหวัดและอำเภอต่างๆ ให้เกิดความเป็นธรรม
 - 2) แนวทางการปรับลด ปรับเพิ่ม ยอดเงินตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแต่ละจังหวัด ให้พิจารณাজำนวนประชากรของแต่ละจังหวัดเป็นหลัก ประกอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์
 - 3) แนวทางการปรับลดงบประมาณ ให้ปรับลดงบประมาณสำหรับโครงการเดิมที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและมีวงเงินสูง โดยเมื่อได้ปรับลดยอดเงินโครงการแล้ว ยังคงสามารถดำเนินการตามโครงการเดิมได้
 - 4) เมื่อดำเนินการตามข้อ 3) แล้ว หากยังมีจังหวัดใดได้รับงบประมาณสูงกว่าเกณฑ์ตามยอดประชากร ที่สมควรจะได้รับในข้อ 2) ให้พิจารณาปรับลดงบประมาณลงอีก

5) ให้นำงบประมาณที่ปรับลดในข้อ 3) และ 4) ไปเพิ่มให้กับจังหวัดที่ได้รับงบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์กลางที่กำหนดไว้ โดยปรับเพิ่มให้ตามสัดส่วนประชากร และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้เดิมก่อนที่จะปรับเพิ่ม และพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ปรับเพิ่มไปตามเขตพื้นที่อำเภอต่างๆ ตามความเหมาะสม

2. วงเงินงบประมาณที่จังหวัดต่างๆ ได้รับ ซึ่งได้ดำเนินการปรับลด ปรับเพิ่มวงเงินตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 แล้ว สรุปได้ดังนี้

1) มีจังหวัดได้รับงบประมาณที่ปรับปรุง เปรียบเทียบกับงบประมาณเดิมที่จัดสรร ดังนี้

จำนวนงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวนจังหวัดที่ได้รับการจัดสรร ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (3,226 ล้านบาทเดิม (จำนวนจังหวัดที่ได้รับการจัดสรร ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (3,226 ล้านบาทที่ปรับปรุง (
0	3	1
1-5	5	3
5-10	3	7
10-20	14	11
20-50	29	28
50-100	15	23
มากกว่า 100	6	2
รวม	75	75

2) มีการปรับลดงบประมาณ จำนวน 279 รายการ งบประมาณ 710.200 ล้านบาท

3) หลังจากปรับลดในข้อ 2) แล้ว มีรายการงบประมาณคงเหลือ 762 รายการ งบประมาณ 2,516.343 ล้านบาท

4) มีจังหวัดที่ถูกปรับลดงบประมาณ 42 จังหวัด งบประมาณ 710.200 ล้านบาท

5) มีจังหวัดที่ได้รับงบประมาณเพิ่ม 31 จังหวัด งบประมาณ 710.200 ล้านบาท

3. ให้สำนักงานประมาณพิจารณาอนุมัติเงินประจำงวดในรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ได้ปรับปรุงแล้ว จำนวน 762 รายการ วงเงินงบประมาณ 2,516.343 ล้านบาท

4. มอบให้ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พิจารณาโครงการและวงเงินที่จัดสรรเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ 31 จังหวัด ประมาณ 710.200 ล้านบาท และให้สำนักงานประมาณพิจารณาอนุมัติเงินประจำงวดในโครงการที่ได้มีการพิจารณาแล้ว

สำนักนายกรัฐมนตรีรายงานว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาทบทวนการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวราเทพ รัตนากร) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา มาลีนนท์) ผู้แทนสำนักงานประมาณ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมร่วมกัน ได้ข้อยุติหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาและมอบให้กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) สรุปหลักเกณฑ์นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

23. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2547

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเสนอ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2547 ดังนี้

การแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (.กฟผ)

1.1 เห็นชอบการแปลงทุนของ กฟผ .เป็นทุนเรือนหุ้น และจัดตั้งบริษัท กฟผ . โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน (.กฟผ .บมจ) (มหาชน) จำกัด 60,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 6,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ กฟผที่ได้ . ดำเนินการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ

1.2 เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำกับดูแลด้านนโยบายของ บมจ.กฟผ.

1.3 เห็นชอบตามประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพ กฟผตามที่ .
คณะกรรมการเตรียมการฯ เสนอ

1.4 เห็นควรให้ภาครัฐถือครองหุ้นข้างมากในระดับที่ทำให้ บมจ.ด่าง .กฟผ .
ความเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่

แนวทางการแปลงสภาพองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (.ท.ม.ส.อ)

2.1 เห็นชอบแนวทางการแปลงสภาพ อีทีเอชคอร์ เป็นบริษัทมหาชน .ท.ม.ส.
จำกัด โดยดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ

2.2 เห็นควรให้หน่วยงานของภาครัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการกระบวนการแปลงสภาพ อีทีเอชคอร์เป็นบริษัทมหาชนจำกัด .ท.ม.ส.
และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.3 ให้มีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท โดยมีองค์ประกอบตามมาตรา
16 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจฯ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการ อีทีเอชคอร์ร่วมกับผู้จัดการ .ท.ม.ส.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศร่วมกันเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้นักลงทุนต่างประเทศได้
เดินทางมาประเทศไทย และเป็นการประกาศนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาล
ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีศักยภาพทัดเทียมกับบริษัทเอกชน

24. เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงบประมาณรายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 ดังนี้

ภาพรวม การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2547 (ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547) มีจำนวนทั้งสิ้น 834,567.4 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 81.2 ของวงเงินงบประมาณ จำนวน 1,028,000.0 ล้านบาท โดยการ
จัดสรรงบประมาณสำหรับรายจ่ายลงทุน มีจำนวน 139,400.8 ล้านบาท หรือร้อยละ
62.9 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำมีจำนวน 695,166.6
ล้านบาท หรือร้อยละ 86.2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

งบรายจ่าย จากการจัดสรรงบประมาณจำนวนรวมทั้งสิ้น 834,567.4 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวงเงินจำแนกตามงบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีการจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแล้วเกินกว่าจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวนร้อยละ 0.2 เนื่องจากมีการโอนงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จากงบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่ายในงบบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณจริง สำหรับงบรายจ่ายที่มีการจัดสรรให้ต่ำสุด ได้แก่ งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน จัดสรรให้ร้อยละ 65.2 และร้อยละ 70.2 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	จัดสรรงบประมาณ	ร้อยละของงบรายจ่าย
งบบุคลากร	307,610.0	100.2
งบดำเนินงาน	79,009.7	85.2
งบลงทุน	80,205.2	70.2
งบเงินอุดหนุน	181,056.7	79.5
งบรายจ่ายอื่น	186,685.8	65.2
รวม (ล้านบาท)	834.567.4	81.2

ในระดับกระทรวง กระทรวงที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงกลาโหม จำนวนร้อยละ 99.4 และร้อยละ 99.2 และสำหรับการจัดสรรงบประมาณในลำดับต่ำสุด ได้แก่ กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน จำนวนร้อยละ 54.0 และร้อยละ 57.2 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับตามลำดับ

ในระดับกรม กรมที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุดเต็มตามจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 61 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

25. เรื่อง สรุปผลรายงานภาวะตลาดค้าไก่และไข่

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปภาวะตลาดการค้าไก่และไข่ทั่วประเทศ รายงาน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก กระทรวงมหาดไทย (ศนป.มท.) เสนอ

รัฐบาลได้จัดงานมหกรรมกินไก่ไทยปลอดภัย 100% เพื่อรณรงค์สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริโภคไก่และไข่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547 ณ บริเวณสนามหลวง และทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดรณรงค์สร้างความมั่นใจในการบริโภคไก่และไข่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนผู้บริโภค และผู้ประกอบการอาหารจากไก่อย่างถูกต้องต่อไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ และให้รายงานภาวะตลาดการค้าไก่และไข่ให้ทราบทุกวัน ดังสรุปผลล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 ดังนี้

ภาค	วันที่ 9 ก .พ.47 เฉลี่ยร้อยละ	วันที่ 16 ก .พ.47 เฉลี่ยร้อยละ	ผลต่างระหว่าง 9 - 16 ก .พ.47
กลาง (.ไม่รวม กทม)	38.00	57.20	19.20
เหนือ	42.00	67.17	25.17
ตะวันออกเฉียงเหนือ	33.00	71.00	38.00
ใต้	31.00	69.71	38.71
เฉลี่ยรวมทั้งประเทศ	36.00	66.27	30.27

26. เรื่อง สรุปสถานการณ์ความแห้งแล้ง และข้อมูลพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบความแห้งแล้งและข้อมูลแหล่งน้ำสำรอง

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปสถานการณ์ความแห้งแล้ง และข้อมูลพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบความแห้งแล้งและข้อมูลแหล่งน้ำสำรอง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานสถานการณ์ความแห้งแล้ง และเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งโดยสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบความแห้งแล้งและข้อมูลแหล่งน้ำสำรอง สรุปได้ดังนี้

1. สรุปสถานการณ์ความแห้งแล้ง ปี 2547 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 - 12 กุมภาพันธ์ 2547)

1.1 เกิดสถานการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่ 29 จังหวัด 58 อำเภอ 4 กิ่งอำเภอ 332 ตำบล 1,850 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 854,965 คน 253,218 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 385,903 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 27,273,076 บาท

1.2 การให้ความช่วยเหลือ ใช้รถยนต์บรรทุกน้ำจำนวน 64 คัน แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ราษฎร ผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน 8,760,000 ลิตร

2. ข้อมูลพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบความแห้งแล้งและข้อมูลแหล่งน้ำสำรอง

2.1 พื้นที่ที่คาดว่าจะประสบความแห้งแล้ง ปี 2547

ภาค	พื้นที่ที่คาดว่าจะประสบความแห้งแล้ง				ราษฎรได้รับความเดือดร้อน	
	จังหวัด	อำเภอ/ กิ่งอำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	คน	ครัวเรือน
เหนือ	17	152	768	4,238	1,863,801	522,839
ตะวันออกเฉียงเหนือ	19	228	1,450	8,798	4,541,937	972,770
กลาง	13	75	396	1,641	713,103	178,220
ตะวันออก	8	59	342	2,430	1,190,194	311,629
ใต้	14	116	635	2,752	2,064,203	339,062
รวม	71	630	3,591	19,859	10,373,238	2,324,520

2.2 ข้อมูลแหล่งน้ำสำรอง

ภาค	จำนวนแหล่งน้ำสำรอง (แห่ง)								
	เขื่อน	อ่างเก็บ น้ำ	ฝาย	ห้วย/ หนอง น้ำ	สระน้ำ	แม่น้ำ/ ลำ คลอง	รวม	ประปา	บ่อ บาดาล
เหนือ	13	795	919	1,270	5,654	275	8,926	4,915	20,730
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	1,096	2,481	4,406	13,405	2,116	23,524	11,445	64,587
กลาง	6	139	60	445	662	832	2,144	4,737	15,973

ตะวันออก	-	260	1,248	49	2,321	813	4,691	1,622	10,834
ใต้	5	95	916	1,293	1,912	1,316	5,537	2,670	10,127
รวม	44	2,385	5,624	7,463	23,954	5,352	44,822	25,389	122,251

2.3 ข้อมูลยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์

ภาค	จำนวนยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์	
	รถบรรทุกน้ำ (คัน)	เครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)
เหนือ	939	636
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,000	1,010
กลาง	858	644
ตะวันออก	490	160
ใต้	852	302
รวม	4,139	2,752

2.4 อัตรากำลัง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความแออัด โดยแบ่งพื้นที่ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบตามความเหมาะสม

27. เรื่อง การแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานสรุปผลความก้าวหน้าการรับจดทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ เป็นครั้งที่ 12 ประจำวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 ดังนี้

ผลการจดทะเบียน นับถึงวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 มีผู้จดทะเบียนรวมทั้งประเทศทั้งสิ้น 7,258,600 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.56 ของประชากรทั้งประเทศ จำนวนปัญหาทั้งสิ้น 10,176,127 ปัญหา แยกเป็น 2 พื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

1.1 ผลการจดทะเบียนในพื้นที่ 75 จังหวัด รวม 66 วัน ผู้จดทะเบียนทั้งสิ้น 7,005,594 คน จำนวนปัญหา 9,890,010 ปัญหา ปัญหามากที่สุด 3

ลำดับแรก ได้แก่ ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจน ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน และปัญหาที่ดินทำกิน ตามลำดับ

- 1.2 ผลการจดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 41 วัน ผู้จดทะเบียนทั้งสิ้น 253,006 คน จำนวนปัญหา 286,117 ปัญหา ปัญหามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจน ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน และปัญหาที่ดินทำกิน ตามลำดับ

ผลการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ นับถึงวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 มีผู้จดทะเบียนที่ได้รับการบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์แล้วจำนวน 6,170,872 ราย จำนวนปัญหาทั้งสิ้น 8,815,531 ปัญหา โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้อำเภอเขต ทั่วประเทศทำการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จ/กึ่งอำเภอ/ภายในวันอาทิตย์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2547

การวิเคราะห์ข้อมูล จากฐานข้อมูลที่มีการบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ณ วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 โดยวิเคราะห์เฉพาะปัญหาที่มีผู้มาจดทะเบียนมากที่สุด 3 ลำดับแรก ดังต่อไปนี้

3.1 ข้อมูลผู้ประสบปัญหาที่ดินทำกิน

- 1) ปัญหาที่ดินทำกินที่บันทึกข้อมูลแล้ว 2,864,204 คน แยกเป็น ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน 1,035,409 ราย มีที่ดินเดิมแต่ขอเพิ่ม 1,231,321 ราย เข้าที่ดินของรัฐทำประโยชน์อยู่ 192,188 ราย ถือครองที่ดินของรัฐทำประโยชน์อยู่ 346,567 ราย ไม่สามารถระบุได้ 58,719 ราย
- 2) ความต้องการขอรับการช่วยเหลือ)1 คน ขอรับความช่วยเหลือได้มากกว่า 1 รายการต้องการนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการทำสวน (ในเนื้อที่ 8,678,234 ไร่ ต้องการใช้ทำนา ในเนื้อที่ 8,959 ไร่ ต้องการใช้ทำไร่ ในเนื้อที่ 4,187,491 ไร่ เลี้ยงสัตว์ ในเนื้อที่ 4,142,065 ไร่ ทำการประมง ในเนื้อที่ 634,191 ไร่

3.2 ข้อมูลด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

- 1) ปัญหาหนี้สินฯ มาจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,566,912 คน
- 2) วงเงินหนี้สิน 438,046,876,468 บาท จำแนกเป็น หนี้สินในระบบ จำนวน 348,702,333,508 หรือร้อยละ 81.73 หนี้นอกระบบ จำนวน 89,344,542,960 บาท หรือร้อยละ 18.27
- 3) ความต้องการขอรับการช่วยเหลือ)1 คน ขอรับความช่วยเหลือได้มากกว่า 1 รายการ ขยายเวลาการชำระหนี้ จำนวน (1,337,518 คน

หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี่ยต่ำ จำนวน 1,288,550 คน จัดหาอาชีพเสริม
จำนวน 1,224,786 คน กำหนดระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย จำนวน
997,903 คน ขอพักชำระหนี้ชั่วคราว จำนวน 714,515 คน

3.3 ข้อมูลด้านปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจน

- 1) ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนมาจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,371,781 คน
- 2) ลักษณะการพักอาศัยปัจจุบัน พักอาศัยกับญาติ จำนวน 700,020 คน เข้าที่อยู่อาศัยของเอกชน จำนวน 318,939 คน อาศัยบุคคลอื่น จำนวน 130,594 คน เข้าที่ดินของรัฐ จำนวน 49,521 คน อื่น ๆ จำนวน (บุกรุกที่รัฐ)172,707 คน
- 3) ความต้องการขอรับการช่วยเหลือ ต้องการซื้อบ้านราคาถูก จำนวน 130,594 คน ต้องการที่ดินราคาถูกเพื่อปลูกบ้าน จำนวน 519,768 คน ต้องการได้รับสิทธิเช่า จำนวน (ที่บุกรุกอยู่) อาศัยที่ดินปัจจุบัน/ 161,458 คน เข้าบ้านใหม่ราคาถูก จำนวน 13,032 คน

การประมวลผลภาพรวมของการจดทะเบียนรายหลังคาเรือน (บ้านเลขที่ เดียวกัน)

ในฐานะข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีการจดทะเบียนทั้งสิ้น 5,504,418 หลังคาเรือน
แต่จำนวนผู้มาจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,170,872 ราย เพราะเกิดจากการที่มีผู้
จดทะเบียนซึ่งพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันไปขอจดทะเบียนในปัญหา
ที่อาจแตกต่างกัน หรือปัญหาเดียวกัน

เมื่อพิจารณาถึงปัญหาที่ผู้มาจดทะเบียนมากที่สุด 3 ปัญหาในแต่ละประเภท
ปัญหา พบว่า

4.1 ปัญหาที่ดินทำกิน มีการจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,739,541 หลังคาเรือน แต่
จำนวนผู้มาจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,864,204 ราย แสดงว่ามีผู้ไปจดทะเบียน
ซ้ำซ้อน 124,663 ราย จึงมีผู้ต้องการได้รับความช่วยเหลือจำนวน
2,739,541 หลังคาเรือน

4.2 ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน มีการจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,449,486 หลังคา
เรือน แต่จำนวนผู้มาจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,566,912 ราย ไม่สามารถหัก
ความซ้ำซ้อนได้ เนื่องจากในบ้านหลังหนึ่งอาจมีผู้จดทะเบียนมากกว่า 1
ราย และแต่ละรายมีมูลหนี้ต่างกัน

4.3 ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจน มีการจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,261,424 หลังคา
เรือน แต่จำนวนผู้มาจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,371,781 ราย แสดงว่ามีผู้จด

ทะเบียนเข้าช้อนจำนวน 110,357 ราย จึงมีผู้ต้องการได้รับความช่วยเหลือจำนวน 1,261,424 หลังคาเรือน

การสั่งการเพิ่มเติม กระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งกำชับอำเภอเขต ดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จทันทีที่ครบ/กึ่งอำเภอ/กำหนดการจดทะเบียน โดยผ่อนปรนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนในเวลาที่กำหนดเดิมได้มีโอกาสไปจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ดังนี้

5.1 ในพื้นที่ 8 จังหวัดน่านร่อง ให้ผ่อนปรนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547

5.2 ในพื้นที่ 67 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้ผ่อนปรนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2547

ปัญหา อุปสรรค - กระทรวงมหาดไทยไม่ได้รับรายงานปัญหา -อุปสรรคในการดำเนินงานแต่อย่างใด

28. เรื่อง รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (มาตรการ 1 และมาตรการ 2)

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (มาตรการ 1 และมาตรการ 2) ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ มาตรการ 1 : มาตรการสนับสนุนผู้ประสงค์จะเริ่มอาชีพใหม่ นอกกระบบราชการหรือมาตรการชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ 50 ปี มาตรการ 2 : มาตรการสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ และมาตรการ 3 : มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ นั้น สำนักงาน ก.พ. รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการ 1 และมาตรการ 2 ซึ่งได้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 โดยจากการรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 มีผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการ 1 และมาตรการ 2 แล้ว รวมจำนวน 46,974 ราย ดังนี้

รายงานความคืบหน้าผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 46,974 ราย

ขาดข้อมูลจากส่วนราชการ ดังนี้

กระทรวงขนาดใหญ่ที่มีส่วนราชการในภูมิภาค เช่น กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเป็นข้อมูลประมาณการ

ข้อมูลแยกตามกระทรวง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547

ลำดับที่	ส่วนราชการ	โควตาร้อยละ 10	จำนวนสมัครจริง
1.	สำนักนายกรัฐมนตรี	184	290
2.	กระทรวงการคลัง	698	899
3.	กระทรวงการต่างประเทศ	30	37
4.	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	85	82
5.	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	169	336
6.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,457	2,444
7.	กระทรวงคมนาคม	422	435
8.	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	319	565
9.	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	64	98
10.	กระทรวงพลังงาน	33	41
11.	กระทรวงพาณิชย์	132	221
12.	กระทรวงมหาดไทย	1,398	2,054
13.	กระทรวงยุติธรรม	346	396
14.	กระทรวงแรงงาน	121	168
15.	กระทรวงวัฒนธรรม	281	154
16.	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23	36
17.	กระทรวงศึกษาธิการ	18,997	28,443

18.	กระทรวงสาธารณสุข	2,505	(88) ยังไม่ครบ
19.	กระทรวงอุตสาหกรรม	117	132
20.	ส่วนราชการอิสระ	52	55
21.	มหาวิทยาลัย/สถาบัน	1,626	1,236
22.	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2,800	4,000
23.	กระทรวงกลาโหม	7,082	4,764
	รวม	38,941	46,974

29. เรื่อง รายงานผลการจัดงานเปิดตัวโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลการจัดงานเปิดตัวโครงการ กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2547 ดังนี้

มีการจัดแสดงแฟชั่นตลอดระยะเวลา 4 วัน คือ

- 1.1 งาน Bangkok Fashion City Grand Opening : Silk Road on The Chao Phraya River วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 ที่อาคารราชนาวิกสถาน กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีผู้ร่วมงานประมาณ 800 คน ประกอบด้วย คณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ สื่อมวลชน ตลอดจนบุคคลสำคัญในวงการแฟชั่นทั้งไทย และต่างประเทศ
- 1.2 งานประกวดผลงานแฟชั่นระดับอุดมศึกษา U-Fashion ซึ่งเป็นการรวบรวม และนำเสนอผลงาน ของนักออกแบบรุ่นเยาว์ในวงการศึกษาระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2547 ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ มีผู้ร่วมงาน ประมาณ 3,000 คน
- 1.3 งาน Bangkok Fashion City Extravaganza 2004 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547 บนถนนสุขุมวิท ตั้งแต่สนามกีฬาศุภชลาศัย ถึงศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม มีผู้ร่วมงานมากกว่า 100,000 คน

ในช่วงเวลาดังกล่าว ภาคเอกชนได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยลดราคา สินค้าแฟชั่นทั้งเสื้อผ้า เครื่องหนัง และเครื่องประดับ ซึ่งผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมียอดขาย 3 วัน รวมประมาณกว่า

1,000 ล้านบาท ร้านค้าบางแห่งมีสินค้าไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายและมียอดขายวันเดียวสูงกว่าปกติถึง 7 เท่า

นอกจากจะสร้างกระแสต้านแพชชั่นในประเทศแล้ว ยังสามารถทำให้ชาวต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของอุตสาหกรรมและธุรกิจแพชชั่นไทย เช่น

3.1 เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้เสนอให้การสนับสนุนโครงการ โดยเฉพาะการจัดตั้งสถาบันแพชชั่น

3.2 สื่อมวลชนและผู้ประกอบกิจการแพชชั่นของต่างประเทศจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะ และกล่าวชื่นชมต่อความสำเร็จในการจัดงาน พร้อมทั้งเสนอขอร่วมโครงการในหลาย ๆ เรื่อง

สวนดุสิตโพล ได้สำรวจข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดงานเปิดตัวกรุงเทพฯ เมืองแพชชั่น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 สรุปผลได้ ดังนี้

4.1 ประมาณร้อยละ 70 คิดว่า กรุงเทพฯ มีโอกาสเป็นเมืองแพชชั่นของโลกค่อนข้างมาก

4.2 ประมาณร้อยละ 80 คิดว่า มูลค่าการส่งออกของสินค้าแพชชั่นจะเพิ่มขึ้น

4.3 ประมาณร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดงานกรุงเทพฯ เมืองแพชชั่น

4.4 การจัดงาน ทำให้คนไทยได้เห็นแพชชั่นที่ทันสมัย นักออกแบบไทยมีพัฒนาการทางความคิดและความสามารถ และควรจัดงานทุกปี

30. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (การขอ กำหนดกลุ่มภารกิจเพิ่มในกระทรวงอุตสาหกรรม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และเห็นควรให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 ซึ่งจะมีผลกระทบกับแนวทางการจัดกลุ่มภารกิจของกระทรวงอื่น

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้กระทรวงอุตสาหกรรม มีกลุ่มภารกิจ ดังนี้

กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

- 1) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- 2) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

กลุ่มภารกิจด้านกำกับตรวจสอบกระบวนการผลิต

- 1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- 2) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

- 1) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- 2) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

31. เรื่อง การขออนุมัติการซื้อขายหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้

ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขายหุ้นสามัญของ (.กฟผ)EGCO จำนวน 131,238,533 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 24.93 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ EGCO ในราคา 91.8415 บาทต่อหุ้น ให้แก่บริษัทบ้านปู

ให้ กฟผ ขายหุ้นสามัญของ .EGCO จำนวน 2,535,129 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 0.48 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ EGCO ในราคา 91.8415 บาทต่อหุ้น ให้แก่ CLP

ให้ กฟผ ซื้อหุ้นสามัญของ .RATCH จำนวน 217,400,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 14.99 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ RATCH ในราคา 43.8589 บาทต่อหุ้น จากกลุ่มบริษัทบ้านปู

กระทรวงพลังงานรายงานว่

กฟผอยู่ระหว่างดำเนินการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และกระจายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งตามแผนคาดว่าจะทำการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนได้ในไตรมาสแรกของปี 2547

การดำเนินงานด้านนโยบายการลงทุนของ กฟผ ใน .EGCO และ RATCH ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง กฟผ กับบริษัท .CLP Power Projects (Thailand) Limited (CLP) และกลุ่มบริษัทบ้านปูใน RATCH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รองจาก กฟผ ใน .EGCO และ RATCH ตามลำดับแล้วได้ข้อสรุปว่า

- 1) กฟผ เสนอขายหุ้น .EGCO ที่ กฟผ ถืออยู่ร้อยละ .24.93 ให้กับบริษัทบ้านปู
- 2) กลุ่มบริษัทบ้านปูเสนอขายหุ้น RATCH ที่กลุ่มบริษัทบ้านปูถืออยู่ทั้งหมด ร้อยละ 14.99 ให้กับ กฟผ.
- 3) กฟผ เสนอขายหุ้น .EGCO ที่ กฟผ ถืออยู่อีกร้อยละ .0.48 ให้กับ CLP

32. เรื่อง การป้องกันการลักลอบโจรกรรมน้ำตาลทรายดิบ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ การป้องกันการลักลอบโจรกรรมน้ำตาลทรายดิบ

กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานว่า การลักลอบโจรกรรมน้ำตาลทรายดิบไปจำหน่ายแล้ว นำทรายมาปลอมปนตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมสินค้าขนส่งทางน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปสน.ตร.) นั้นเป็นการลักลอบเพื่อนำน้ำตาลทรายดิบไปผลิตเป็นน้ำตาลชนิดอื่น ๆ ซึ่งเมื่อผลิตออกมาแล้วจะไม่สามารถตรวจสอบควบคุมตามกฎหมายได้ นอกจากนี้น้ำตาลทรายดิบส่วนใหญ่จะส่งออกไปจำหน่ายไปต่างประเทศ ซึ่งหากผู้ซื้อพบว่ามีปลอมปนจะส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ฉะนั้น การกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความเสียหายต่อระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบโจรกรรมน้ำตาลทรายดิบดังกล่าวอีก กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการกำกับ ดูแล และควบคุมการจัดเก็บและการขนย้ายน้ำตาลทรายดิบอย่างเคร่งครัด

33. เรื่อง ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ แจ้งรัฐสภาแสดงเจตจำนงที่จะเจรจา FTA กับไทย

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ต่อการที่ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ แจ้งรัฐสภาแสดงเจตจำนงที่จะเจรจา FTA กับไทย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อคราวการหารือระหว่างการประชุมผู้นำเอเปก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2546 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งตามกฎหมายสหรัฐฯ ฝ่ายบริหารจะต้องแจ้งต่อรัฐสภาสหรัฐฯ ก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นและการเจรจาจะเริ่มขึ้นได้หลังจากนั้น 90 วัน

ทั้งนี้ นาย Robert Zoellick, USTR ได้มีหนังสือถึงรัฐสภาสหรัฐฯ แสดงเจตจำนงที่จะเปิดเจรจา FTA กับประเทศไทยแล้ว โดยได้ระบุว่า จะเริ่มเจรจาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2547 โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะให้มีการลดภาษีสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตร การเปิดตลาดบริการและการลงทุน การแก้ปัญหาเรื่องสุขอนามัย กฎระเบียบพิธีการทางศุลกากร การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ การคุ้มครองแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรัฐฯ ให้มีความโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ หวังว่าการทำ FTA กับไทยจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ขยายตัวมากขึ้น

สำหรับการเตรียมการของไทยนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำกรอบทำที่ไทยในการเจรจาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ) พิจารณา โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ ขอบเขตการเจรจาจะครอบคลุมการเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน โดยมีเป้าหมายให้ลดภาษีสินค้าทุกรายการเป็นศูนย์ทันทีหรืออย่างน้อยภายใน 5 ปี ส่วนสินค้าที่อ่อนไหวจะมีเวลาลดภาษีนานกว่า เน้นการแก้ปัญหาเรื่องมาตรการด้านสุขอนามัยและมาตรฐานสินค้า เพื่อมิให้การกำหนดมาตรฐานที่สูงจนเป็นการกีดกันทางการค้า ส่วนการเปิดตลาดภาคบริการและการลงทุนจะเปิดแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยระบุรายการที่จะเปิดเสรีตามความเหมาะสม รวมทั้งให้มีการกำหนดระเบียบด้านพิธีการศุลกากรที่มีความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกต่อนักธุรกิจ เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการขยายการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศ

34. เรื่อง การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 7

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 7 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ พร้อมทั้งรับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับต่างๆ ของการประชุมดังกล่าว ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ดังนี้

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 7
ระหว่างวันที่ 9 - 29 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมในฐานะภาคี

การประชุมภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 1
ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้
สังเกตการณ์

การประชุมระดับรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2547

สำหรับประเด็นหลักของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7 นั้น จะมีการ
พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญลำดับสูง ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ
นิเวศภูเขา พื้นที่คุ้มครอง การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือทางเทคโนโลยี และ
การดำเนินงานต่อเนื่องจากการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน โปรแกรมงาน
พหุวรรษของสมัชชาภาคี แผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของอนุสัญญา

35. เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์

คณะรัฐมนตรีพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วมีมติดังต่อไปนี้

อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ว่า
ด้วยเรื่อง การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญา ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ครั้งที่ 13

อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ
และองค์การระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นผู้ลงนาม
ในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
(CITES) ว่าด้วยเรื่องการจัดการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาฯ (CITES) ครั่ง
ที่ 13 ในนามของรัฐบาลไทย

อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย พ.....ศ.

36. เรื่อง ยุทธศาสตร์และวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์และวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ สรุปได้ดังนี้

1. โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2547	ปี 2548	เพิ่ม(%) ลด/
1. วงเงินงบประมาณรายจ่าย	1,163,500.0	1,170,000.0	0.6
1.1 รายจ่ายประจำ	836,544.4	820,335.3	-1.9
1.2 รายจ่ายลงทุน	292,800.2	294,840.0	0.7
1.3 รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้	34,155.4	54,824.7	60.5
2. รายได้สุทธิ	1,063,000.0	1,170,000.0	10.0
3. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล	99,900.0	-	-100.0

2. นโยบายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

- 2.1 ดำเนินนโยบายงบประมาณแบบสมดุล
- 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อควบคุมรายจ่ายประจำไม่ให้ขยายตัว
- 2.3 สนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยกำหนดรายจ่ายลงทุนในจำนวนไม่ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2547
- 2.4 เพิ่มการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถของท้องถิ่นในการจัดหารายได้เอง

3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

3.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อ

- 1) ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ
- 2) ขจัดลดความยากจน

- 3) ระดับคุณภาพชีวิต ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดีขึ้น
- 4) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3.2 สารสำคัญ

- 1) ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยการสร้างความเป็นเลิศของกลุ่มสินค้าและบริการทั้งในประเทศและตลาดโลก เช่น การเป็นครัวของโลก การเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์แห่งเอเชีย เป็นต้น การพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของประเทศเพื่อสร้างรายได้เปรียบของประเทศในอนาคต การสร้างสังคม ผู้ประกอบการ การผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค การสร้างบทบาทที่เข้มแข็งในเวทีระหว่างประเทศ และการพัฒนาระบบลอจิสติกส์ของประเทศ
- 2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน พื้นธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนยากจน เช่น นโยบายเอื้ออาทร การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เป็นต้น การคุ้มครองทางสังคม การพัฒนาระบบสาธารณสุขการให้มีคุณภาพและทั่วถึง การบรรเทาปัญหาการว่างงาน การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการให้บริการ การศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพและทั่วถึง การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้กลับมาสู่สังคมไทย
- 4) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ การต่างประเทศ และการอำนวยความสะดวก ยุติธรรม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความมั่นคง สนับสนุนกิจการต่างประเทศ เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบ และกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน
- 5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการประเทศ โดยเสริมสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาระบบการเมืองและกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ

4. การจัดทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ และในเบื้องต้นให้ดำเนินการ 10 แผน ดังนี้

- 4.1 แผนงบประมาณการสร้างความเป็นเลิศของกลุ่มสินค้าและบริการ
- 4.2 แผนงบประมาณการสร้างศักยภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค
- 4.3 แผนงบประมาณการเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนยากจน
- 4.4 แผนงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- 4.5 แผนงบประมาณการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- 4.6 แผนงบประมาณการปฏิรูปการศึกษาและการเติมปัญญาให้สังคม
- 4.7 แผนงบประมาณการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
- 4.8 แผนงบประมาณเพื่อการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ
- 4.9 แผนงบประมาณการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในเชิงบูรณาการ
- 4.10 แผนงบประมาณการจัดการภารกิจในต่างประเทศ

37. เรื่อง แต่งตั้ง

1. ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสมองไหลกลับ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ให้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการสมองไหลกลับ จำนวน 3 คน ดังนี้

นายนักสิทธิ์ คุ้มณาชัย เป็นประธานกรรมการ แทน นายไพจิตร เอื้อทวิกุล ที่ได้ลาออก

นายศักรินทร์ ภูมิรัตน์ และนายวุฒิพงศ์ เดชะดำรงสิน เป็นกรรมการเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป

2. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ชุดใหม่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ชุดใหม่ ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 ดังนี้ คือ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายอุทิศ ธรรมวาทีน นายธีรยุทธ ทูมมานนท์ นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม พล.อ.อ.นพพร จันทวานิช นายไกรฤทธิ อุชุกานนท์ชัย นายสมนึก กยาวัดนกิจ และนายสิริวัฒน์ พรหมบุรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป

3. รองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นรองประธานและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ดังนี้ นายบรรพต หงษ์ทอง เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายธวัช คงเดชา นางสาวสุธีพร ดวงโต นายบุญมี จันทรวงศ์ นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ นายเกริก วณิกกุล นายอำนาจ ทงกัก นายอัชพร จารุจินดา นายวิรัตน์ ศักดิ์จิรพาพงษ์ นายมนตรี คงตระกูลเทียน นายวิโรจ อิมพิทักษ์ นายวิเชฐ ตันติวานิช ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป

4. ให้ พันตำรวจโท ไพโรจน์ ปัญจประทีป ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ ให้ พันตำรวจโท ไพโรจน์ ปัญจประทีป รองผู้กำกับการ 2 กองปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ออกจากราชการ เพื่อไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามความในมาตรา 63(2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2530 ต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)